


กองบรรณาธิการวารสารเกษตรชายแดนใต้ ฉบับต้อนรับปีใหม่ ขออำนวยการปีใหม่ปี 2552 แต่ท่านผู้อ่านที่เคารพรักยิ่ง ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน **“อายุมันขวัญฮิน ซีนชีวิต วรรณะพิศ พิสุทธิ์ ผุดผ่องใส สุขเกษม เปรมปรีดิ์ นิราศกัย พลานามัย สุขสมบูรณ์ พบปัญญา”** คิดสิ่งใดที่ดี ขอให้สมปรารถนาทุกของท่าน สวัสดิ์ปีใหม่จากใจพวกเราทุกคนครับ

วารสารเกษตรชายแดนใต้ฉบับที่ 6 ฉบับนี้ ได้นำเรื่องของพืชที่เป็นทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกรภาคใต้ตอนล่างคือ **“อินทผลัม และไม้ดอกเมืองหนาว”** มาลงตีพิมพ์ให้อ่านกันเพื่อประกอบการตัดสินใจ และในสถานการณ์ที่ประเทศชาติกำลังประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ปัญหาการว่างงานจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการท่องเที่ยว แรงงานส่วนหนึ่งต้องกลับคืนถิ่นหันกลับมาพึ่งภาคการเกษตร ประกอบกับภาวะราคาผลผลิตยางพาราและราคาไม้ยางพาราตกต่ำ รัฐบาลมีโครงการเร่งรัดให้มีการโค่นสวนยางเก่าที่มีอายุเกิน 25 ปี และขยายเวลาเริ่มเปิดกรีดยางพาราปลูกใหม่จาก 5 ปีครึ่ง เป็น 6 ปีครึ่ง เพื่อลดปริมาณผลผลิตยางพาราที่จะเข้าสู่ตลาด อันจะทำให้ราคาของพาราที่ตกต่ำอยู่ขยับตัวสูงขึ้น โดยมีเป้าหมายโค่นยางเก่าปลูกใหม่ปีละประมาณ 4 แสนไร่ พื้นที่ว่างระหว่างแถวยางพาราปลูกใหม่ซึ่งใช้ระยะระหว่างแถวปลูก 6-8 เมตร จึงเป็นโอกาสให้เกษตรกรหรือผู้ว่างงานใช้ประโยชน์ในการทำรายได้จากพื้นที่ว่างระหว่างแถวยางพาราปลูกใหม่ในช่วง 1-3 ปีหลังปลูกยางพารา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 มีเทคโนโลยีสร้างรายได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจคือ สับปะรด ถั่วลิสง ถั่วหรั่ง ข้าวโพดหวาน และพริกแซมสวนยางพาราปลูกใหม่ที่พร้อมจะถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากท่านผู้อ่านสนใจ ก็จะนำเทคโนโลยี

พร้อมใช้มา  
ลงตีพิมพ์ให้  
อ่านกันในวารสาร  
เกษตรชายแดนใต้ฉบับต่อไป

ท่านผู้อ่านที่เคารพครับ ลองใช้เวลาไตร่ตรองดูซิครับว่า หากพวกเรานำเอากระแสพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน พวกเราก็คงไม่ต้องเดือดร้อนกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างปัจจุบันนี้ ในช่วงที่ราคาขายดี พี่น้องเกษตรกรมีรายได้ดี หากใช้เงินที่มีอย่างพอประมาณ ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล ไม่สร้างหนี้สินจนเกินตัว มีเงินสตออมไว้บ้างในยามที่มีปัญหา พี่น้องเกษตรกรก็จะมีภูมิคุ้มกัน ไม่เป็นหนี้สินจนยากลำบากกันทั้งครอบครัว และแม้ว่าราคาของพาราหรือราคาผลผลิตการเกษตรต่างๆ จะตกต่ำลง เราก็คงจะไม่เดือดร้อนกันจนเกินไป อย่างไรก็ตาม ผมก็ยังคงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่สู้ชีวิต พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดิ์ปีใหม่อีกครั้งครับ 



ไพโรจน์ สุวรรณจินดา  
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8